



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๒๘

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติรวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรุณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานอย่างหนัก เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตลอด ๑ เดือนที่ผ่านมา หลังจากเกิดกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวนมาก ที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๓ หลายภาคส่วนได้เสียสละทำงานอย่างไม่มีวันหยุด เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนได้ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดและการติดเชื้ออยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในหลายจังหวัด และขอให้ทุกคนทำงานด้วยความระมัดระวัง อย่าประมาท เน้นความปลอดภัยทั้งตนเองและส่วนรวม

๑.๒ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๔ ในประเทศไทยว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๙๘ ราย แบ่งเป็น (๑) การติดเชื้อในประเทศ ๑๙๑ ราย มาจากผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ๑๑๘ ราย และจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน ๗๓ ราย และ (๒) การติดเชื้อจากต่างประเทศ ๗ ราย เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันทุกประเภท ๖ ราย และผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและผ่านการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรค ๑ ราย จำนวนผู้ป่วยรวมสะสม ๑๓,๕๐๐ ราย รักษาหายแล้ว ๑๐,๕๖๗ ราย ยังรักษาอยู่ ๒,๘๖๐ ราย ผู้เสียชีวิต ๑ คน ผู้ป่วยเสียชีวิตรวม ๗๓ คน แนวโน้มของการติดเชื้อตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค. - ปัจจุบัน มีลักษณะขึ้น ๆ ลง ๆ ซึ่งยังไว้วางใจไม่ได้ และพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ กระจายใน ๖๓ จังหวัดเท่าเดิม

- ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.ศบค.) ได้หารือถึงการค้นหาเชิงรุกใน จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๔ ม.ค. มีการตรวจหาเชื้อไปแล้วประมาณ ๗๐,๐๐๐ ราย พบผู้ติดเชื้อ ๕,๓๓๒ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๗ ซึ่งได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กำหนดมาตรการและเตรียมพร้อมรองรับการรักษา รวมทั้งวางแผนแบ่งระดับพื้นที่สถานการณ์ใน จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่สีเขียว (ไม่พบเชื้อ) พื้นที่สีเหลือง (พบเชื่อน้อยกว่าร้อยละ ๑๐) และพื้นที่สีแดง (พบเชื้อมากกว่าร้อยละ ๑๐) โดยสัปดาห์หน้ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในโรงงาน ตลาด พื้นที่ชุมชน และหอพักให้ได้ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ราย/วัน ตั้งเป้าหมายให้ อ.กระทุ่มแบน และ อ.เมืองสมุทรสาคร จากพื้นที่สีแดงกลับมาเป็นสีเหลือง ส่วนพื้นที่สีเหลืองจะทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยวันที่ ๑-๗ ก.พ. จะเก็บรายละเอียดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอีกครั้งและในวันที่ ๘-๑๕ ก.พ. คาดการติดเชื้อจะเบาบางลง ซึ่งจะนำไปสู่การผ่อนคลามาตรการต่าง ๆ ต่อไป

- การดำเนินการในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร จะเป็นตัวอย่างของจังหวัดอื่น ๆ ในการค้นหาเชิงรุกและควบคุมโรค จนนำไปสู่การผ่อนคลามาตรการ หากสถานการณ์การติดเชื้อดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในต้นเดือน ก.พ.๖๔ สถานศึกษาบางพื้นที่อาจเปิดการเรียนการสอนได้ จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนดูแลสุขลักษณะส่วนตัว เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

๑.๓ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวถึงข้อสังเกตการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในระยะหลัง รวมถึงรายล่าสุดที่เป็นหญิงอายุ ๗๓ ปี ใน จ.สมุทรสาคร ว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ทั้งเบาหวาน ความดัน โรคทางสมอง ที่สำคัญส่วนใหญ่ไม่ได้ไปสถานที่เสี่ยง แต่ติดเชื้อจากญาติซึ่งติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการมาเยี่ยม ทำให้ผู้สูงอายุกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อติดเชื้อจะมีอาการรุนแรงกว่าหนุ่มสาว กรณีนี้เป็นบทเรียนของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว มีญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิดมาเยี่ยม...

มาเยี่ยม...

มาเยี่ยม ต้องป้องกันตนเอง และสวมหน้ากากอนามัย

- กรณีดีเจในวงการบันเทิงที่ติดเชื้อโควิด-๑๙ จากการสอบสวนโรค พบเริ่มจากเพื่อนของดีเจรายดังกล่าว ไปยังสถานบันเทิงแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดงานโดยไม่เว้นระยะห่าง ไม่ใส่หน้ากากอนามัย และเกิดการติดเชื้อจำนวนมาก ต่อมาเพื่อนคนดังกล่าวมาร่วมงานสังสรรค์วันเกิดของดีเจซึ่งมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก จนเกิดการแพร่เชื้อ เช่นเดียวกับผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT ที่ติดเชื้อจากการไปร่วมงานเลี้ยงอสังหาริมทรัพย์ ๓ กลุ่มที่เชื่อมโยงจากงานร่วมงานสังสรรค์วันเกิดของดีเจ มีผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงแล้วขณะนี้ทั้งหมด ๑๙ คน

- ขณะนี้การระบาดส่วนใหญ่อยู่ที่ จ.สมุทรสาคร ประมาณร้อยละ ๗๐-๘๐ รองลงมา คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ควบคุมสถานการณ์ได้ดี จึงอาจพิจารณาผ่อนผันบางมาตรการลงได้ รวมถึงการเปิดโรงเรียน ส่วนมาตรการที่ ศบค.ประกาศควบคุมกิจการ/การเคลื่อนย้ายจะสิ้นสุดวันที่ ๑ ก.พ.จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งเพื่อผ่อนคลายเป็นมาตรการต่าง ๆ ในจังหวัดที่สถานการณ์ดีขึ้น ส่วนจังหวัดที่ยังมีผู้ป่วยจำนวนมาก อาจมีมาตรการเพิ่มเติม เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้เร็วยิ่งขึ้น

๑.๔ พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือและประเมินสถานการณ์ก่อนถึงวันที่ ๓๑ ม.ค. เพื่อวางแผนการออกแบบพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เสี่ยง และประเมินสถานการณ์เพื่อตัดสินใจว่าจะผ่อนคลายเป็นหรือเข้มมาตรการใด รวมทั้งนำข้อเสนอของแต่ละฝ่ายมาพิจารณาอย่างรอบ ซึ่งจะนำข้อสรุปทั้งหมดเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ ๒๕ ม.ค. ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ ๒๖ ม.ค. อีกครั้ง

๑.๕ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระบุจากงานวิจัยพบว่าเมื่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เข้าไปในร่างกาย ภูมิคุ้มกันจะทำงานเต็มที่ในสัปดาห์ที่ ๒ หรือวันที่ ๘ หลังรับเชื้อ เพื่อยับยั้งหรือช่วยไม่ให้เกิดโรค หากภูมิคุ้มกันปกติ ๒-๓ สัปดาห์แรกจะทำงานเต็มที่ จากนั้นค่อย ๆ ลดลง จึงพบมีกลุ่มคนที่ได้รับเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการและหายได้เอง แต่หากภูมิคุ้มกันไม่ปกติ เนื่องจากมีโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยารักษาที่กดภูมิคุ้มกัน เช่น เบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลเองไม่ได้ เป็นโรคหลอดเลือด เม็ดเลือดขาวไม่สามารถจัดการกับเชื้อโรคได้ คนกลุ่มนี้เมื่อได้รับเชื้อโควิด-๑๙ จะมีอาการรุนแรง ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไม่เพียงปอดถูกทำลาย แต่มีจำนวนไม่น้อยที่เสียชีวิตเพราะไตวาย เลือดไม่ไปเลี้ยงแขนขา ความรุนแรงของเชื้อไปกระทบกับอวัยวะอื่นด้วย ดังนั้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงมีความเสี่ยงมากขึ้น

๑.๖ นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นกรณีดีเจในวงการบันเทิงติดเชื้อโควิด-๑๙ และเมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. กรมควบคุมโรคระบุจากเหตุดังกล่าวมีผู้เชื่อมโยงและติดเชื้อโควิด-๑๙ แล้ว ๑๙ ราย กรณีนี้เป็น superspreader หรือ superspreading event อย่างชัดเจน จึงขอให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ทั้งการนัดเพื่อน หรือคนใกล้ชิดรับประทานอาหาร และร่วมงานสังสรรค์ รวมถึงในสถานที่ทำงาน และภายในครอบครัว ก็ควรงด หรือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากในขณะนี้จะมีคนติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวอีกจำนวนมาก

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-๑๙ ทั้งการงดการเดินทางโดยไม่จำเป็น งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง งดการรวมกลุ่ม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ฯลฯ และขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา หลังจากนั้นจะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ตามลำดับ แต่ต้องไม่ประมาท การ์ดไม่ตก

๒.๒ นพ.โอภาส...

๒.๒ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. ย้ำเตือนจุดเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ คือ สถานที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก คนร่วมงานไม่มีการเว้นระยะห่าง ไม่ใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการจัดงานสังสรรค์ที่มีการเป่าเค้ก ต้มเครื่องต้มแอลกอฮอล์ สูดบุหรี่ยี่ พุดคุยเสียงดัง ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดการแพร่เชื้อทั้งสิ้น จึงขอเน้นย้ำเรื่องมาตรการป้องกันส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ซึ่งทำให้การควบคุมโรคทำได้รวดเร็วขึ้น

๒.๓ ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงลักษณะของผู้ป่วยโควิด-๑๙ ระบาดใหม่ แบบไม่มีอาการ ว่า (๑) เชื้อไวรัสแบ่งตัวได้ดี ในจมูกและระบบทางเดินหายใจ (๒) พบเชื้อโควิด-๑๙ จำนวนมากได้ในโพรงจมูก (๓) ปริมาณเชื้อที่ตรวจพบในผู้ป่วยมีมากกว่าผู้ป่วยในระลอกแรก (๔) แพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างผ่านการไอและจาม (๕) สามารถแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าผู้ป่วยมีอาการ การป้องกันผู้ป่วยโควิด-๑๙ ระบาดใหม่ แบบไม่มีอาการ สำหรับผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงควรกักตัว ๑๔ วัน เพื่อความปลอดภัย และควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที หากทราบว่าเป็นผู้เสี่ยงสูง แม้จะมี หรือไม่มีอาการก็ตาม รวมถึงไม่ปกปิดข้อมูลการเดินทางและประวัติที่มีความเสี่ยงกับบุคลากรทางการแพทย์

๒.๔ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า เพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ทุกคนต้องช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยงที่จะกลายเป็นวิกฤติ คือ (๑) หลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลเสี่ยง (๒) หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยง (๓) หลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมเสี่ยง และ (๔) หลีกเลี่ยงการเข้าไปช่วงเวลาเสี่ยง โดยขอความร่วมมือทุกคนร่วมกันจัดการกับ ๔ ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเท่าที่จะทำได้ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง

๓. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่า สาเหตุที่ทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ขยายวงกว้าง ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ และไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย และบางส่วนไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ จึงนำเชื้อไปแพร่กระจายให้กับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ขณะเดียวกันสนับสนุนให้บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ อย่างเข้มงวดกับผู้ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมป้องกันโรคของรัฐ และเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- **สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์** ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ และผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-๑๙ รวมถึงข้อควรปฏิบัติในการกักตัว เพื่อสังเกตอาการและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ตลอดจนการเน้นย้ำความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่น ลดการสัมผัส ล้างมือบ่อย ๆ ใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” เพื่อประโยชน์ในการติดตามสอบสวนโรค

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ **หนังสือพิมพ์** : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๖.๒ สื่อออนไลน์...

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th,
www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th,
www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgrounline.com, www.mcot.net,
www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv,
www.tnnthailand.com, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me